

แบบสรุปของเกษตรกรปราชญ์  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี



“รายชนิดสัตว์” ...ความโดดเด่น...  
“ไก่ไข่”

ชื่อเกษตรกร นางสาวสุภิสาสตร์ มัยขุนทด อายุ 38 ปี

ที่อยู่ 13/1 หมู่ 7 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี c76130

โทร.มือถือ 086-6246635

พิกัด X 587183 Y 1421297

แรงจูงใจในการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ : ต้องการสร้างแหล่งอาหารสะอาดให้กับครอบครัว

และลดรายจ่ายในระบบธุรกิจของครอบครัว

(สวนเพชรรีสอร์ท )

## เคล็ดลับพิเศษ

วิธีการเลี้ยง/การดูแลรักษา/การแปรรูปผลผลิต โดยเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปล่อยอิสระและมีการแบ่งพื้นที่โซนอย่างชัดเจน ตั้งแต่พื้นที่กิน พื้นที่คอนเกาะนอน คอนโดสำหรับเป็นรังออกไข่ พื้นที่ให้น้ำและให้อาหารแบบรางเปิด-ปิดอัตโนมัติผ่านเครื่องตั้งเวลา (Timer) นอกจากนี้ยังดูแลด้วยการทำรั้วตาข่ายล้อมรอบพื้นที่เพื่อกันศัตรูทางธรรมชาติ แบ่งพื้นที่เดินเล่นและคุ้ยเขี่ยที่อยู่ได้ร่มไม้ มีการปลูกผักอินทรีย์และสมุนไพรไว้ดูแลสุขภาพไก่ ส่วนในเรื่องการแปรรูปเป็นอาหารปรุงสดให้ลูกค้าได้สั่งตามเมนูของรีสอร์ท

เคล็ดลับพิเศษ ฟาร์มของสวนเพชร สามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้เองโดยใช้พื้นที่ในสวนที่มีความพิเศษ เพื่อเป็นเกาะกลางแม่น้ำ ชื่อว่า สวนเพชรเกาะเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานOrganic Thailand เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พืชทุกชนิดที่ปลูกบนเกาะมีความสะอาด ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน ทำให้กระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของสวนเพชร มีจุดเด่นที่แตกต่าง คือ การสร้างแหล่งวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติและสร้างความแตกต่างด้วยการใช้ประโยชน์จากหนอนแมลงวันลายที่ได้จากการนำมากำจัดขยะอินทรีย์ในครัว และเมื่อได้ตัวหนอนที่โตเต็มวัย ก็สามารถนำตัวหนอนมาเลี้ยงไก่เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติให้กับไก่ซึ่งในผลงานวิจัย (ม.แม่โจ้) ได้ระบุว่าหนอนแมลงวันลายมีคุณค่าทางโปรตีนสูงถึง 42 % เหมาะสมกับกกกกกกกการเป็นโปรตีนทางธรรมชาติที่นำมาเลี้ยงสัตว์ได้อย่างดี

**ต้นทุน** คำนวนค่าอาหารวันละ 40-45 บาท ( รวมค่าแรง,ค่าน้ำ,ค่าไฟ )

1,240-1,400 บาท

**การตลาด** ปัจจุบันมีช่องทางการตลาด 4 ช่องทาง ได้แก่

- 1.ส่งเข้าครัวของรีสอร์ท ( ธุรกิจครอบครัว)เพื่อแปรรูปปรุงสดให้กับลูกค้าที่เข้ามาพัก
- 2.จัดใส่กล่องขายให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักในรีสอร์ท
- 3.ขายส่งให้กับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรุงเทพฯ (ทุกสัปดาห์)
- 4.ขายออนไลน์กับตลาด Greenery Market

## รายได้จากการเลี้ยงสัตว์

ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่ 36 ตัว ผลิตไข่ไก่ได้เดือนละ 760 – 800 ฟอง ขายปลีก และส่งใบละ 8 บาท และสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก 5-10 เท่า ด้วยการนำมาแปรรูป เป็นอาหารปรุงรส คำนวณรายได้ต่อเดือน 11,500 – 13,500 บาท (หักค่าใช้จ่ายแล้ว)





-----